



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ที่ ตง ๗๒๕๐๑.๑/๗๐

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว กำหนดจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองมารับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์ ฯ กฎระเบียบ ข้อตกลง ข้อควรถือปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นั้น

บัดนี้ โครงการฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย รายละเอียดปรากฏดังแบบรายงานที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางยุวลักษณ์ ราชเดิม)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ



(นางภัทธรณี ยิ่งช่วย)
หัวหน้าสำนักปลัด



(นายวาณิชย์ แซ่ลิ้ม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



(นายวาณิชย์ แซ่ลิ้ม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายงานผลการจัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน

ในโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

๑. ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

บรรจุอยู่แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูและกรรมการศพด.เขาขาว

แนวทางที่ ๒.๒ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน

๒. วัน/เดือน/ปี และสถานที่จัดกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

๓. แหล่งงบประมาณ/จำนวนงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน เพื่อจ่าย
เป็น โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีละ ๒ ครั้ง เพื่อชี้แจงแนวทางทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กให้
ผู้ปกครองได้ทราบ เช่น ค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ตั้งไว้
จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔๓ คน คนละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๑,๐๗๕ บาท

๔. กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน ผู้ปกครองเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
จำนวน ๔๓ คน

๕. รูปแบบกิจกรรม/โครงการ โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาเด็ก ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นผู้ปกครอง มีความเข้าใจในกฎ ระเบียบที่ต้องถือปฏิบัติร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สอดคล้องกับมาตรฐาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย : มาตรฐาน ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

๖. ผลการดำเนินงาน

ประธานในที่ประชุม นางยุวลักษณ์ ราชเดิม กล่าวเปิดการประชุม พร้อมแนะนำครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของศูนย์ฯ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวเปิดการเรียนการสอนใน ๒ ระดับชั้น
คือ ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย มีครูดูแลจำนวน ๒ คน คือ ครูวรารภรณ์ แก้วเนิน หรือครูรัตน์ และครูนิทยา สี่หมื่น
หรือครูนิต และระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ มีครูประจำชั้น คือ ครูจิตติมา เกียรติพิมล หรือครูตาลคะ และตัวดิฉัน
เอง นักวิชาการศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าสถานศึกษา โดยมาจัดการบริหารศูนย์ฯที่นี่ และการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม และจากอบต.เขาขาวคะ ประธานในที่ประชุมได้
ชี้แจงรายละเอียดในการประชุมครั้งนี้ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

๕. การกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดทำการเรียนการสอนตลอดทั้งปีการศึกษา งบประมาณอาหารกลางวัน ๒๔๕ วัน ๆ ละ ๒๐ บาท ต่อคน นอกจากนั้นยังมีนมถั่ว และนมกล่องให้เด็กตลอดทั้งปีการศึกษา ค่าและค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ ๑,๗๐๐ บาท/คน โดยทางศูนย์ฯ จะจัดซื้อในรูปแบบของสื่อการเรียนการสอน ของเล่นพัฒนาการเด็ก หนังสือเสริมพัฒนาการค่า ทั้ง ๓ รายการนี้ เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะได้รับทุกคนค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี เนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๒ ค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วนะค่ะ จะมี

๓.๑.๑ โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ซึ่งได้จัดประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ายไปแล้ว เมื่อวานค่ะ ทางศูนย์ก็ได้คัดเลือกหนังสือ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทั้ง ๔ ฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะได้ทำการสั่งซื้อหนังสือในขั้นต่อไปค่ะ

๓.๑.๒ โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ในส่วนของค่าอุปกรณ์การเรียน เรามีแนวทางให้ผู้ปกครองเลือก ตอนนี้ให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนห้องครุฑตาลค่ะ คือเด็กที่มีอายุ ๓ ขวบขึ้นไปค่ะ ช่วยยกมือหน่อยค่ะ ค่าแนวทางก็จะมี ๑. ให้ทางศูนย์ฯ เป็นคนหาร้านและคัดเลือกอุปกรณ์การเรียนให้ค่ะ และ ๒.

ผู้ปกครองไปซื้อเองค่ะ ขอโหวตนะค่ะ เลือกข้อ ๑ ศูนย์ฯ จัดหาให้ ยกมือค่ะ ข้อ ๒ ผู้ปกครองไปซื้อเอง ยกมือค่ะ มติเป็นเอกฉันท์ค่ะ คือให้ทางศูนย์ฯ เป็นคนดำเนินการจัดหาอุปกรณ์การเรียนมาให้กับผู้ปกครองในราคา ๒๐๐ บาทค่ะ

๓.๑.๓ โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ในส่วนของค่าเครื่องแบบผู้เรียนนะค่ะ ทางศูนย์ฯ พิจารณาแล้วว่าให้ทางผู้ปกครองไปจัดซื้อเอง โดยแนวทางที่ได้จากกรม เครื่องแบบผู้เรียน ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นชุดนักเรียนนะค่ะ เนื่องจากตอนนี้เปิดเทอมมาหลายสัปดาห์แล้ว และมีเครื่องแบบนักเรียนใส่ครบทุกคนแล้ว ดังนั้นผู้ปกครองสามารถไปซื้อเครื่องแบบผู้เรียนอื่น เช่น รองเท้า ถุงเท้า เข็มขัด หมวก ชุดกีฬา ให้กับเด็กในความปกครองของท่านได้ค่ะ ในวงเงิน ๓๐๐ บาท หรือเกินกว่านั้นก็ได้อีก แต่จะได้เงินจากเราจำนวน ๓๐๐ บาทค่ะ โดยผู้ปกครองเมื่อดำเนินการซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำใบเสร็จรับเงินมามอบให้กรรมการจ่ายเงินของศูนย์ฯ เมื่อทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางกรรมการก็จะจ่ายเงินจำนวน ๓๐๐ บาทให้กับผู้ปกครองค่ะ โดยแนวทางทางศูนย์ฯ จะติดประกาศให้ผู้ปกครองทราบอีกครั้งในบอร์ดประกาศนะค่ะ

๓.๒ โครงการทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ค่ะ

๓.๓ โครงการส่งเสริม ศาสนาวัฒนธรรม และประเพณี ในกิจกรรมถวายเทียน
พรรษา ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ค่ะ

๓.๔ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในกิจกรรมวันแม่ ในวันศุกร์
ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ค่ะ

๓.๕ โครงการ หนุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ผู้ปกครองมีข้อซักถามหรือเรื่องอื่น ๆ เสนอแนะบ้างหรือไม่คะ ถ้าไม่มี ในวันนี้ทาง
ศูนย์ฯ ได้เชิญนายสินธุ์ ศิริรินทร์ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยายียด มา
บรรยาย เรื่อง สุขภาพภายในช่องปากและฟัน ในเด็กปฐมวัยต่อคะ ขอเชิญคุณสินธุ์
ศิริรินทร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อหมอหมี่คะ บรรยายต่อได้เลยคะ เมื่อหมอหมี่บรรยาย
เสร็จ ประธานกล่าวขอบคุณ คุณสินธุ์ ศิริรินทร์ ที่ให้เกียรติมาบรรยาย และให้ความรู้
แก่ผู้ปกครองของศูนย์ฯ ในวันนี้นะคะ และขอกำชับให้ผู้ปกครองช่วยดูแลลูก หลาน
ของท่าน ใครที่มีลูก หลาน ฟันผุอยู่ก็ให้รีบดำเนินการไปถอน อุด ฟัน ให้เรียบร้อย
เพราะมันจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวของเด็กคะ เพราะการที่เด็กฟันผุจะส่งผล
กระทบในหลาย ๆ เรื่องคะ ทั้งเรื่องสุขภาพ ที่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ และถ้า
เด็กปวดฟันมาก ๆ ก็ส่งผลกระทบต่อสมองคะ พัฒนาการด้านการเรียนรู้ก็จะช้าลง
คะ สำหรับในวันนี้ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านมากคะที่มาร่วมรับฟังในวันนี้นะคะ
ขอบคุณคะ

ปิดประชุมเวลา

๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ยกุลักษณ์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางยกุลักษณ์ ราชเดิม)

(ลงชื่อ)

วาณิชย์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวาณิชย์ แซ่ลิ้ม)

๗. ปัญหา/อุปสรรค

๘. ข้อเสนอแนะ

๘. ภาพกิจกรรม



ภาพที่ ๑ จุดรับลงทะเบียนผู้ปกครอง



ภาพที่ ๒ บรรยากาศประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒



ภาพที่ ๓ บรรยากาศประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒



ภาพที่ ๔ บรรยากาศประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒



ภาพที่ ๕ นายสินธุ์ ศีรินทร์ วิทยากรบรรยาย เรื่อง สุขภาพช่องปากและฟัน



ภาพที่ ๖ นายสินธุ์ ศีรินทร์ วิทยากรบรรยาย เรื่อง สุขภาพช่องปากและฟัน

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(นางยุวลักษณ์ ราชเดิม)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒